

รายงานการประชุมคณะทำงานด้านสิ่งแวดล้อม หมวดที่ ๑
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕
วันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Microsoft teams

ผู้มาประชุม

๑. ผศ.พรภัสสร	อ่อนเกิด	ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	ประธานกรรมการ
๒. นางสาวนารักษ์	บุตรชา	รองผู้อำนวยการฝ่ายวิทยบริการ	กรรมการ
๓. นายสุเทพ	ยนต์พิมาย	รองผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ	กรรมการ
๔. นายปรเมษฐ์	สีกพันธ์	รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป	กรรมการ
๕. นางวันวิสาข์	ยนต์พิมาย	รักษาการแทนหัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ	กรรมการ
๖. นางสาวอุไร	แสงศิริ	หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป	กรรมการ
๗. นายสายชล	สารนอก	หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ	กรรมการ
๘. นางรัชดาพร	บุญไมตรี	หัวหน้างานวิทยบริการ	กรรมการ
๙. นางรติมา	ปลั่งกลาง	หัวหน้าแผนกงานห้องสมุด	กรรมการ
๑๐. นางปวีณา	นาดี	หัวหน้าแผนกงานอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีการศึกษา	กรรมการ
๑๑. นายชัยวัฒน์	แดงจันทิก	หัวหน้าแผนกงานวิศวกรรมเครือข่าย	กรรมการ
๑๒. นางสุรวดี	กอดคุณกลาง	หัวหน้าแผนกงานธุรการสำนัก/เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	กรรมการและเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม

๑. นายธีรธรรม	โรจนรุ่งสฤติย์	หัวหน้าแผนกงานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร	กรรมการ
---------------	----------------	--	---------

ผู้เข้าร่วมประชุม

-ไม่มี-

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

เมื่อผู้เข้าร่วมประชุมมาครบองค์ประชุมแล้ว ประธานการประชุมโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์พรภัสสร อ่อนเกิด ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้กล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ ๑.๑ ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

-ไม่มี-

วาระที่ ๑.๒ เลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑. การสมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมสำนักงานสีเขียว (Green Office) ปี ๒๕๖๖

ตามที่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จัดโครงการส่งเสริมสำนักงานสีเขียว (Green Office) ปี ๒๕๖๖ รับสมัครหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน สถาบันการศึกษา เข้าร่วมโครงการเพื่อเข้ารับการตรวจประเมินการดำเนินงานตามเกณฑ์สำนักงานสีเขียว (Green Office) นั้น เลขานุการได้ดำเนินการส่งใบสมัครเข้าร่วมโครงการและแบบประเมินตนเองผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ อยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาคัดเลือก

มติที่ประชุม รับทราบ การสมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมสำนักงานสีเขียว (Green Office) ปี ๒๕๖๖

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

วาระที่ ๒.๑ รับรองรายการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม หมวดที่ ๑ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

เลขานุการได้จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม หมวดที่ ๑ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ โดยรายงานการประชุมฉบับดังกล่าวได้ผ่านการรับรองเบื้องต้นซึ่งรับรองโดยไม่มีการแก้ไข จำนวน ๑๒ ท่าน จากผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด ๑๒ ท่าน

จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม หมวดที่ ๑ เพื่อโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม มติที่ประชุม รับรอง รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม หมวดที่ ๑ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ โดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ

วาระที่ ๔.๑ ข้อเสนอแนะของรองศาสตราจารย์ ดร. สยาม อรุณศรีมรกต หมวดที่ ๑ การกำหนดนโยบาย การวางแผนการดำเนินงานและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

ตามที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดประชุมติดตาม และรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามเกณฑ์สำนักงานสีเขียว (Green Office) เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร. สยาม อรุณศรีมรกต เป็นผู้เชี่ยวชาญและให้ข้อเสนอแนะการดำเนินงาน ทุกหมวด นั้น เพื่อให้การดำเนินงานของหมวดที่ ๑ การกำหนดนโยบาย การวางแผนการดำเนินงาน และการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอรายงานข้อเสนอแนะของรองศาสตราจารย์ ดร. สยาม อรุณศรีมรกต หมวดที่ ๑ การกำหนดนโยบาย การวางแผนการดำเนินงานและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม หมวดที่ ๑ เพื่อโปรดทราบ มติที่ประชุม รับทราบ ข้อเสนอแนะของรองศาสตราจารย์ ดร. สยาม อรุณศรีมรกต หมวดที่ ๑ การกำหนดนโยบาย การวางแผนการดำเนินงานและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

วาระที่ ๔.๒ รายงานข้อมูลปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (เดือนมกราคม ถึง เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖)

ด้วยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีนโยบายในการดำเนินงานเพื่อเข้าสู่การรับรองมาตรฐานสำนักงานสีเขียว (Green Office) เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเกณฑ์สำนักงานสีเขียว (Green Office) และเป็นไปตามเป้าหมายและมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ จึงขอรายงานข้อมูลปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

จึงเสนอคณะทำงานด้านสิ่งแวดล้อม หมวดที่ ๑ เพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม รับทราบ ข้อมูลปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (เดือนมกราคม ถึง เดือนกุมภาพันธ์ 2566)

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

วาระที่ ๕.๑ พิจารณารับประเด็นปัญหาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

ด้วยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีนโยบายในการดำเนินงานเพื่อเข้าสู่การรับรองมาตรฐานสำนักงานสีเขียว (Green Office) เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเกณฑ์สำนักงานสีเขียว (Green Office) และเพื่อปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของรองศาสตราจารย์ ดร. สยาม อรุณศรีมรกต หมวดที่ ๑ การกำหนดนโยบาย การวางแผนการดำเนินงานและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง จึงขอเสนอพิจารณาประเด็นปัญหาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

จึงเสนอต่อคณะทำงานด้านสิ่งแวดล้อมหมวดที่ ๑ เพื่อโปรดพิจารณา

มติที่ประชุม เห็นชอบ มอบคณะทำงานด้านสิ่งแวดล้อม หมวดที่ ๑ ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๖

วาระที่ ๕.๒ พิจารณาการจัดทำโครงการสิ่งแวดล้อมที่นำไปสู่การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

ด้วยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีนโยบายในการดำเนินงานเพื่อเข้าสู่การรับรองมาตรฐานสำนักงานสีเขียว (Green Office) เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเกณฑ์สำนักงานสีเขียว (Green Office) และเพื่อปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของรองศาสตราจารย์ ดร. สยาม อรุณศรีมรกต หมวดที่ ๑ การกำหนดนโยบาย การวางแผนการดำเนินงานและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง จึงขอเสนอพิจารณาการจัดทำโครงการสิ่งแวดล้อมที่นำไปสู่การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

จึงเสนอต่อคณะทำงานด้านสิ่งแวดล้อมหมวดที่ ๑ เพื่อโปรดพิจารณา

มติที่ประชุม เห็นชอบ จัดทำโครงการดังนี้

๑. โครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

กิจกรรมย่อย ๑.๑ การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

๑.๒ การเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร

๒. โครงการอาคารสีเขียว (Green Building) เสนอของงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.

๒๕๖๗

วาระที่ ๕.๓ พิจารณาทบทวนเป้าหมายและมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ด้วยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีนโยบายในการดำเนินงานเพื่อเข้าสู่การรับรองมาตรฐานสำนักงานสีเขียว (Green Office) เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเกณฑ์สำนักงานสีเขียว (Green Office) และเพื่อปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของรองศาสตราจารย์ ดร. สยาม อรุณศรีมรกต จึงขอเสนอพิจารณาทบทวนเป้าหมายและมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

จึงเสนอต่อคณะกรรมการด้านสิ่งแวดล้อมหมวดที่ ๑ เพื่อโปรดพิจารณา

มติที่ประชุม เห็นชอบ ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ และเสนอคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศพิจารณาอนุมัติ

วาระที่ ๕.๔ นัดประชุมครั้งต่อไป

การประชุมคณะกรรมการด้านสิ่งแวดล้อม หมวดที่ ๑ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ วันจันทร์ที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมเศตากรณอีสานชั้น ๔

มติที่ประชุม เห็นชอบ กำหนดการประชุมคณะกรรมการด้านสิ่งแวดล้อม หมวดที่ ๑ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ วันจันทร์ที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมเศตากรณอีสานชั้น ๔

ระเบียบวาระที่ ๖

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

-ไม่มี-

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น.



(นางสุรวดี กอคุณกลาง)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
กรรมการและเลขานุการ
ผู้จัดรายงานการประชุม



(นางสาวอุไร แสงศิริ)
หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

